



BCH ĐOÀN TỈNH CAO BẰNG

Tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội và
phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Cao Bằng, ngày 11 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Thực hiện Kế hoạch số 37- KH/TWĐTN – VP ngày 06/4/2018 của Ban Chấp hành TW Đoàn về việc tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết

Ngày 25/7/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 25). Nghị quyết xác định nhiều nội dung, giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Chương trình hành động số 56 -CT/TWĐTN ngày 27/10/2008 về thực hiện Nghị quyết 25, xác định rõ mục đích, tầm quan trọng của Nghị quyết 25 đối với sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chương trình hành động số 42 – CTr/TU ngày 14/10/2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020; cụ thể hóa triển khai bằng Kế hoạch số 33 KH/TĐTN ngày 11/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 42 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 7 chỉ tiêu cơ bản và 23 nhóm nội dung, giải pháp.

Ngày 25/12/2013, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 80- KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 80. Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020 (theo Quyết định số 427-QĐ/TU ngày 03/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng).

Để đảm bảo tuyên truyền và quán triệt sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết 25, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã mở các lớp triển khai Nghị quyết đến 19/19 đơn vị huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động và tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện Nghị quyết đến các cơ sở trong toàn tỉnh. Tính đến hết tháng 12/2008; 100% các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 25. Bên cạnh đó, các nội dung học tập Nghị quyết 25 và Kết luận 80 được lồng ghép vào các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn thanh niên hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết 25 và Kết luận 80 trong hệ thống tổ chức Đoàn

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa Nghị quyết 25, Kết luận 80, Chương trình hành động số 56 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bằng các kế hoạch, chương trình hành động và nhiều văn bản hướng dẫn liên quan đến các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tích cực tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết 25, Kết luận 80 đến các cấp bộ đoàn toàn tỉnh, đội ngũ cán bộ đoàn, ĐVTN trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang Thông tin thanh niên và website Tỉnh Đoàn; phân bổ trên 500 cuốn tài liệu do Trung ương Đoàn cấp phục vụ cho công tác triển khai của Đoàn cơ sở; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Tháng thanh niên và hoạt động hè hàng năm. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thường xuyên quán triệt việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của Chương trình hành động trong công tác tham mưu, chỉ đạo và hội họp thường kỳ của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn hàng quý, năm. Trong 10 năm đã thành lập 26 đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra tại 19/19 đơn vị trực thuộc và 199 xã, phường, thị trấn về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 25; bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra lồng ghép với kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. Kết quả: 100% Đoàn cấp huyện và cấp xã đã tổ chức hiệu quả tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 25 và Kết luận 80 đến các cơ sở đoàn, ĐVTN bằng nhiều hình thức như tổ chức học tập, lồng ghép các câu hỏi về Nghị quyết trong các cuộc thi tìm hiểu, quán triệt tại các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, thông tin thời sự định kỳ...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên

Dưới sự định hướng của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn và các ngành hữu quan, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN được đẩy mạnh triển khai thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức

học tập Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp, học tập 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN. Qua 10 năm, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 4.485 lớp giáo dục chính trị tư tưởng, học tập 6 bài học lý luận chính trị cho trên 460.726 lượt ĐVTN, mở 5.044 lớp học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đoàn các cấp thu hút 507.510 lượt ĐVTN tham gia. Qua đó, góp phần hình thành một lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn của đất nước, trung thành với lý tưởng cách mạng, con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Công tác giáo dục truyền thống được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức triển khai thường xuyên, bám sát các sự kiện của đất nước, của tỉnh, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội góp phần khơi dậy, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương, đất nước trong ĐVTN. Từ 2008 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được trên 3.568 hoạt động mittinh, về nguồn, sinh hoạt chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thấp nển tri ân các anh hùng liệt sỹ, hội trại.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh triển khai thực hiện với trên 3.500 hoạt động (như tổ chức học tập, ra quân tuyên truyền, phát tờ rơi, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, truyền thanh thanh niên...), thu hút trên 200.000 lượt ĐVTN tham gia; trong đó, tập trung tuyên truyền về 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Luật Phòng chống ma túy, Luật Thanh niên, Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Biên giới quốc gia, Luật Bảo hiểm y tế; tuyên truyền, tổ chức góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự (sửa đổi)... Nhiều mô hình phổ biến và giáo dục pháp luật hiệu quả được củng cố và nhân rộng, góp phần giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, tôn trọng quy ước cộng đồng, hình thành thói quen “*Sống và làm việc theo pháp luật*” trong thanh niên. Chương trình “*Thấp sáng ước mơ tuổi trẻ Cao Bằng*” được quan tâm triển khai có hiệu quả với 161 hoạt động, thu hút 53.672 ĐVTN tham gia; góp phần định hướng lối sống, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão cho thanh thiếu nhi trong học tập, lao động, rèn luyện.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Cuộc vận động “*Tuổi trẻ Cao Bằng học tập và làm theo lời Bác*” giai đoạn 2007 – 2011 và “*Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2011 - 2015*” được thực hiện sáng tạo, có hiệu quả. Tiếp tục triển khai, bám sát Chỉ thị 03 CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, Chỉ thị 05 CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn. Chương trình “*Thấp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam*”, Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến được triển khai

sâu rộng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu... Từ năm 2008 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được trên 2.000 lớp học tập chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng 1.526 tủ sách Hồ Chí Minh; trên 11.000 tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu *Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác*; xây dựng trên 1.000 công trình và hàng nghìn phần việc thanh niên làm theo lời Bác.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được tăng cường, thông qua củng cố và phát huy hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp và triển khai nắm bắt tình hình dư luận thanh niên qua mạng xã hội. Những vấn đề phát sinh mới trong tư tưởng của ĐVTN, nhất là trước những biến động mới của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và của địa phương, như: tình hình Biển Đông, hoạt động truyền đạo trái pháp luật, nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em, tình hình vượt biên làm thuê trái phép, dư luận xã hội trước các kỳ Đại hội của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp... đã được các cấp bộ Đoàn kịp thời phản ánh và tuyên truyền, định hướng cho ĐVTN. Qua đó, đã kịp thời phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lôi kéo, thủ đoạn “*Diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên và góp phần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đơn vị.

Công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động báo chí trong hệ thống Đoàn ngày càng được tăng cường và đa dạng hóa về hình thức. Nội dung sinh hoạt chi đoàn và thông tin chuyên đề do Trung ương và tỉnh ban hành được triển khai kịp thời. Cấp tỉnh tiếp tục đổi mới và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử <http://tinhdolan.caobang.gov.vn> với 20 – 30 tin, bài được đăng tải hàng tháng; biên tập và xuất Thông tin thanh niên với số lượng 2.000 cuốn/số/quý làm tài liệu sinh hoạt cho các chi đoàn vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người; thiết kế và đưa vào hoạt động hiệu quả fanpage “*Tuổi trẻ Cao Bằng*” trên mạng xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ký kết và triển khai hiệu quả chương trình phối hợp với Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, xuất bản 05 số báo chuyên trang, xây dựng 20 phóng sự chuyên đề và trên 1.000 tin, bài hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Đến nay, 100% huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có hoạt động phối hợp với Đài Truyền thanh, truyền hình địa phương và sử dụng hiệu quả mạng xã hội facebook phục vụ cho sinh hoạt Đoàn.

Ngay sau khi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết số 02 NQ/TWĐTN ngày 22/8/2013 Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về “*Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 – 2017*”; Quyết định số 359 QĐ/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc ban hành Đề án “*Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2020*”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 45- KH/TĐTN-TG ngày 05/11/2013 về triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về “*Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2017*”; chỉ đạo 19/19 các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng

kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 02 NQ/TWĐTN ngày 22/8/2013 Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X đến ĐVTN.

Việc triển khai Chương trình hành động số 17 -Ctr/TĐTN-BTG ngày 16/3/2016 về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2020”; Kế hoạch số 218-KH/TĐTN-BTG ngày 9/3/2017 về triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030 cũng được chú trọng thực hiện. Qua đó đã tạo bước chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống trong thanh, thiếu niên; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước, hình thành trong thanh thiếu niên niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc, về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng thời tạo động lực khuyến khích thanh thiếu niên thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp; nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa quê hương, đất nước vươn lên, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, nội dung giáo dục đã được cụ thể hóa, thiết thực, phù hợp với các đối tượng thanh niên; phương thức giáo dục hấp dẫn, dễ tiếp thu, gần gũi với đoàn viên thanh niên, bám sát thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua thực hiện đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình trong đạo đức, lối sống, tích cực tham gia vào các phong trào Đoàn, Hội và đóng góp trong lao động sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và củng cố niềm tin của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước.

2. Tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức và duy trì các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi thi đua học tập, lao động, sáng tạo. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “*Sinh viên 5 tốt*” trong trường Cao đẳng sư phạm, Chương trình “*Khi tôi 18*” trong khối học sinh trung học phổ thông, Cuộc vận động “*Học sinh 3 rèn luyện*” trong khối học sinh trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Duy trì và tiếp tục triển khai hiệu quả các hình thức khen thưởng nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên và tôn vinh các gương điển hình trong học tập, nghiên cứu, khoa học.

Xác định vai trò to lớn của việc phát triển kỹ năng xã hội đối với thanh niên trong bối cảnh hội nhập, các cấp bộ đoàn đã tích cực tổ chức, triển khai nhiều hoạt động hiệu quả như: diễn đàn, tọa đàm, hội trại, hội thi, các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng và trang bị kỹ năng xã hội cho đoàn viên. Định kỳ hằng năm, phối hợp tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Hội đồng huấn luyện kỹ năng cấp tỉnh được thành lập đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục và phát triển kỹ năng xã hội cho ĐVTN. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã hướng dẫn triển khai thành lập và hỗ trợ hoạt

động phát triển kỹ năng xã hội của các câu lạc bộ của thanh niên hiệu quả như Câu lạc bộ tuổi trẻ 4 lực lượng, câu lạc bộ Cao Bằng Discovery, Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, Câu lạc bộ Tuổi trẻ Cao Bằng, Câu lạc bộ Exciter và hàng trăm câu lạc bộ, tổ đội, nhóm theo sở thích cho ĐVTN ở cơ sở. Qua đó, góp phần bồi dưỡng, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện kỹ năng thông qua các phong trào, chương trình và hoạt động trải nghiệm thực tiễn.

Các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ được các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ngành triển khai qua các hoạt động cụ thể như: duy trì các loại quỹ, học bổng của tỉnh và Trung ương Đoàn, tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; nâng cao chất lượng các loại học bổng và giải thưởng trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học... Trong chương trình “*Một triệu giờ đồng hành*” phổ cập tin học nối mạng tri thức cho thanh thiếu niên Cao Bằng. Từ năm 2011, Tỉnh Đoàn đã phối hợp xây dựng được 42 điểm truy cập Internet tại 11 huyện với 123 máy được trang bị; phối hợp với Viễn Thông Cao Bằng triển khai 5 điểm Internet cho thanh niên tại 5 huyện: Hà Quảng, Thông Nông, Hạ Lang, Bảo Lâm. Bảo Lạc. Mỗi điểm được trang bị 6 máy vi tính. Hiện nay, các điểm truy cập Internet vẫn duy trì hoạt động.

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức và duy trì các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Chương trình “*Tiếp sức đến trường*” đã được các cấp bộ Đoàn tích cực, chủ động triển khai thông qua các quỹ khuyến học, khuyến tài, huy động các nguồn lực xây dựng các điểm trường, trường học bán trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ học sinh – sinh viên vay vốn tín dụng học tập, tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường, tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ... Đồng thời, cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho ĐVTN; phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo và hỗ trợ thanh niên trong học tập, tập trung vào khối đối tượng là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật.

3. Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên

Nhằm đẩy mạnh, hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực trẻ, các cấp bộ đoàn tiếp tục tham mưu, phối hợp đề xuất cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ gắn với Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình “*Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, giai đoạn 2016 – 2020*” của Tỉnh ủy. Từ đó, số lượng đội ngũ cán bộ trẻ được quy hoạch, nhất là số cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ được tăng lên, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, sức khỏe, nhiệt huyết với công việc, có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị, có ý chí phấn đấu, tích cực nghiên cứu, rèn luyện nâng cao kiến thức, năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phong trào “*Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc*” được triển khai sáng tạo, thiết thực, tạo môi trường bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng

đồng, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Các cấp bộ đoàn đã tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng và các chương trình, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thành Chương trình hành động của đoàn thanh niên các cấp; tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia “*Xây dựng nông thôn mới*”, “*Xây dựng văn minh đô thị*” và xóa đói giảm nghèo thông qua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và triển khai các đề án, dự án phát triển mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội. Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại các huyện nghèo được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Nội vụ Cao Bằng tổ chức tuyên truyền, tuyển chọn, gặp mặt và tổ chức Lễ ra quân 44 trí thức trẻ đi nhận nhiệm vụ làm Phó Chủ tịch UBND xã tại 5 huyện nghèo tỉnh Cao Bằng. Đến nay, các đội viên Dự án đã ổn định vị trí công tác, từng bước tiếp cận nhiệm vụ, phát huy năng lực của tuổi trẻ và tạo được niềm tin ở cơ sở. Bên cạnh đó, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai rộng khắp. Các cấp bộ đoàn chủ động phối hợp với các ngành hữu quan đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh, tinh thần cảnh giác cách mạng và ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tích cực vận động ĐVTN sẵn sàng lên đường nhập ngũ, góp phần đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các cấp bộ đoàn và ĐVTN đã tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, tham gia lực lượng dân quân tự vệ, thành lập các đội hình thanh niên tự quản, tổ chức phối hợp các lực lượng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, tham gia phối hợp tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Cử cán bộ, đoàn viên tham gia các đoàn công tác đến các điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vùng có hoạt động truyền đạo trái pháp luật, hoạt động của tổ chức bất hợp pháp để tuyên truyền vận động nhân dân. Đến nay, mô hình câu lạc bộ Tuổi trẻ 4 lực lượng tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Phong trào “*Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp*” được các cấp bộ đoàn cùng với các lực lượng xã hội quan tâm, chăm lo đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; luôn sát cánh với thanh niên trong các vấn đề thiết yếu như học tập, việc làm, vui chơi giải trí và phát triển các kỹ năng xã hội. Xác định nội dung đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp việc làm là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh công tác phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và xã hội, ngành giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, tư vấn, hỗ trợ nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên. Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2012 – 2015 và chương trình hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm hằng năm. Công tác tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên được triển khai thường xuyên, đảm bảo 100%

học sinh được tư vấn, hướng nghiệp. Các hoạt động phối hợp hỗ trợ, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được đẩy mạnh, nhất là đối với học sinh, sinh viên qua đào tạo, bộ đội xuất ngũ, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số. Năm 2011, Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên trực thuộc Tỉnh Đoàn được thành lập, đến nay Trung tâm đã đi vào hoạt động hiệu quả. Kết quả, các cấp bộ đoàn và Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh đã phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 48.313 ĐVTN; đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm được 9.612 ĐVTN. Đặc biệt, số lượng ĐVTN tham gia lao động tại các công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh tăng mạnh. Hiện nay, có khoảng 15.000 ĐVTN tham gia lao động tại các khu công nghiệp Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bắc Giang; qua đó, tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của thanh niên về việc làm.

Công tác phối hợp chuyển giao khoa học, kỹ thuật, triển khai vốn vay và hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế tại địa phương được đẩy mạnh. Tính đến nay, Đoàn thanh niên toàn tỉnh duy trì và thành lập mới được 246 mô hình, câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế; tăng dư nợ vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội trên 394 tỷ đồng với 457 tổ tiết kiệm và 11.045 hộ vay vốn; thực hiện hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh thông qua các nguồn vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm 743 triệu đồng. Đặc biệt, từ đầu năm 2017, trước nhu cầu lớn của thanh niên, Tỉnh Đoàn xây dựng Chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, chi nhánh Cao Bằng triển khai tín dụng vốn vay cho thanh niên, hiện đạt dư nợ 02 tỷ đồng.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần của đoàn viên, thanh niên. Từ 2008 đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức được 5.204 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút 484.830 lượt ĐVTN tham gia. Điển hình là Giải Việt dã, Giải bóng chuyền, cầu lông, bóng đá cho thanh niên hằng năm; Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, liên hoan tiếng hát học sinh - sinh viên, chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng xuân... Qua đó, các cấp bộ Đoàn đã phát hiện và cùng với các ngành, địa phương bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cho tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục dân số, sức khỏe, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cũng được đẩy mạnh thực hiện thông qua hoạt động của các CLB phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, CLB sức khỏe sinh sản vị thành niên, hoạt động của Đội tuyên truyền xung kích. Đặc biệt, tổ chức Đoàn luôn chú trọng công tác phối hợp với lực lượng công an và các ngành chức năng trong việc quản lý, cảm hoá, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; gần gũi, chia sẻ, động viên, từng bước giúp đỡ thanh niên lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng.

Các thiết chế văn hóa của tỉnh tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Mặt khác, nhiều dịch vụ, cơ sở vật chất phục vụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được xã hội hóa và tư nhân hóa, đầu tư mới hiện đại (các bể bơi, sân chơi cho thanh thiếu nhi...) cũng góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu niên.

Hoạt động của Nhà Thiếu nhi Kim Đồng được duy trì và từng bước đổi mới về nội dung, hình thức. Hằng năm, Nhà thiếu nhi mở các lớp học hè, tập huấn trống, kèn, tổ chức các Đội thiếu nhi tham gia các Liên hoan, Hội thi cấp toàn quốc; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức thành công Cuộc thi Tiếng hát măng non truyền hình năm 2012 phát hiện, bồi dưỡng tài năng âm nhạc, thu hút sự quan tâm ủng hộ của xã hội... Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên hiện đang quá trình hình thành xây dựng cơ bản.

5. Phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, tạo môi trường để các tài năng trẻ cống hiến, trưởng thành

Nhằm phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, tạo môi trường để các tài năng trẻ cống hiến, trưởng thành, phong trào “*Sáng tạo trẻ*” được tổ chức rộng rãi trong các đối tượng thanh niên đã khuyến khích, phát huy những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, đưa giải pháp sáng tạo vào thực tiễn đời sống, lao động và sản xuất. Từ năm 2008 đến nay, đã có 403 đề tài nghiên cứu khoa học, 106 đề tài, ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính được thực hiện, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất, công tác.

Để khuyến khích phát triển tài năng trẻ, ghi nhận những thành tích của các tập thể cá nhân trong các lĩnh vực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thường xuyên tổ chức bình chọn và đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao các giải thưởng, học bổng phát triển tài năng trẻ, tuyên dương cán bộ trẻ giỏi như: giải thưởng Lý Tự Trọng, giải thưởng 26/3, giải thưởng Lương Định Của, cán bộ công chức trẻ giỏi, người thợ trẻ giỏi...

6. Công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa, đội dự bị tin cậy của Đảng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng luôn xác định việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với công tác thanh niên. 10 năm qua, thực hiện phương châm tập trung cho cơ sở, các cấp bộ đoàn đã thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt chi đoàn định kỳ theo Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của tổ chức Đoàn theo hướng vừa đảm bảo sự hấp dẫn, gần gũi; tổ chức sinh hoạt tại các khu di tích, địa chỉ đỏ...; gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên trong chi đoàn, vấn đề bức xúc của thanh niên ở địa bàn dân cư, đơn vị; đồng thời đa dạng hóa hình thức sinh hoạt sao cho phù hợp, thu hút đông đảo thanh niên tham gia vào tổ chức, tăng cường các hình thức liên kết, kết nối sinh hoạt giữa các cơ sở Đoàn. Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch xóa xóm không có chi đoàn, chi hội và kiên quyết chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tập trung thực hiện. Đến nay, các huyện, thành đoàn đã chỉ đạo rà soát thành lập mới và kiện toàn được 112 chi đoàn, 132 chi hội. Giảm số xóm không có chi đoàn, chi hội toàn tỉnh xuống còn 6/2.480 tổ, xóm hành chính.

Tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội LHTN Việt Nam các cấp. Nội dung, phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên được đổi mới, hướng tới nhu

cầu và nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. Các hình thức tập hợp chủ yếu thông qua thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm liên kết thanh niên cùng sở thích và gắn kết chuyên môn, nghiệp vụ và định hướng nghề nghiệp, việc làm. Việc kết nối thanh niên qua mạng xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan. Các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên, hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, chú trọng, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp của tổ chức Đoàn, Hội và các tổ chức thành viên đối với thanh niên

Các chương trình hoạt động của Hội được tổ chức thông qua các phong trào tình nguyện, hiến máu nhân đạo, hoạt động hỗ trợ thanh niên học nghề, giới thiệu việc làm... Các chi hội, đội, nhóm thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên dân tộc thiểu số ít người, thanh niên tôn giáo, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được tập trung phát triển. Các CLB theo nhóm sở thích như CLB Nghệ thuật trẻ, CLB Thầy thuốc trẻ được thành lập và hoạt động hiệu quả góp phần thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội các cấp. Công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên tiếp tục được quan tâm. Hội Sinh viên của Trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng đã được thành lập và duy trì hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng trường vững mạnh, giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên...

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn được nâng cao. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi thông qua cuộc vận động “*Vì đàn em thân yêu*”, “*Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy*”, chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Cao Bằng*”, phong trào “*Kế hoạch nhỏ*”, “*Nghìn việc tốt*”... Đồng thời, chủ động, tích cực khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi; chú trọng phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Tổng phụ trách Đội; tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu nhi, đặc biệt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác đoàn viên được triển khai với nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên: công tác bồi dưỡng phát triển đoàn viên mới đảm bảo đúng quy trình, chương trình Rèn luyện đoàn viên được nhiều đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, vai trò tiên phong gương mẫu của người đoàn viên trong các phong trào thanh niên ở cộng đồng dân cư, trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhi ở một số địa bàn, lĩnh vực được khẳng định. Trong 10 năm qua, đã có 50.583 đoàn viên mới được kết nạp. Hiện nay, tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh là 38.261 đoàn viên.

Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác cán bộ Đoàn có nhiều đổi mới, bám sát Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành (kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010) và Quyết định số 656 -QĐ/TU, ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng quy định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý. Từ đó, đội ngũ cán bộ

Đoàn được chuẩn hóa về tuổi, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý nhà nước. Công tác luân chuyển, quy hoạch cán bộ Đoàn được chú trọng hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được thực hiện thường xuyên, có sự phân cấp và gắn với chức danh, nhiệm vụ công tác cụ thể. Đến nay, 100% cán bộ đoàn đảm bảo về tuổi tái cử, có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và đại đa số có trình độ đại học trở lên. Đặc biệt, sau Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 hiện không còn cán bộ đoàn chuyên trách quá tuổi theo quy định.

Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn đã được triển khai một cách đồng bộ với nhiều nội dung, giải pháp hiệu quả. Các cấp bộ đoàn đã tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở, xoá các xóm trắng chi đoàn; gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên trong chi đoàn. Từng bước khắc phục tình trạng hành chính hoá, sinh hoạt, hoạt động hình thức và độc thoại một chiều trong sinh hoạt Đoàn. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 của BCH Trung ương Đoàn về *"Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn"*, cuộc vận động xây dựng *"Chi đoàn 4 tốt"*, cuộc vận động *"Xây dựng chi đoàn mạnh"* và Kết luận số 10 - KL/TWĐTN-BTC ngày 29/7/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về *"Một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn tại địa bàn dân cư"*.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được chú trọng, cụ thể: việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động *"Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam"* với các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; tổ chức nghiên cứu, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng; tham mưu tổng kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2010, phối hợp xây dựng Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020; vận động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, các chủ trương của Đảng về công tác thanh niên... Từ năm 2008 đến nay, toàn Đoàn đã giới thiệu được 17.951 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong đó có 9.075 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; có 267 đồng chí cán bộ Đoàn trưởng thành được bầu vào cấp ủy Đảng và tham gia bộ máy chính quyền các cấp.

7. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và gia đình trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên; tham gia phản biện, giám sát việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên, đến nay Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai trên 20 chương trình phối hợp, ký kết liên ngành với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh; cụ thể: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng nhà nhân ái, Nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng trong công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên; phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao &

Du lịch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho thanh niên; phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong nhà trường; ký Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn thanh niên và Sở Nội vụ...

8. Phát huy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập, lao động và cuộc sống; không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, tổ chức Đoàn luôn quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên, thi đua học tập, xây dựng tinh thần hiếu học, học tập suốt đời thông qua các chương trình, phong trào của Đoàn, duy trì hiệu quả các quỹ khuyến học, xây dựng nhà nhân ái, các điểm trường cho học sinh, thanh niên vùng sâu, vùng xa; cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho ĐVTN; phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo và hỗ trợ thanh niên trong học tập. Bên cạnh đó, các hoạt động xung kích, tình nguyện có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, góp phần tham gia giải quyết những vấn đề an sinh xã hội của địa phương, đơn vị và rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách cho thanh niên. Các phong trào tình nguyện được phát động đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, tập trung cao điểm vào các hoạt động Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện. Các chiến dịch tình nguyện theo nhóm đối tượng ĐVTN như: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh đã phát huy hiệu quả hoạt động tình nguyện của ĐVTN theo từng lĩnh vực. Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện cụ thể tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ, khắc phục sự cố môi trường, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo... đã có sức lan tỏa lớn trong ĐVTN và được xã hội biểu dương, ghi nhận.

9. Tham gia góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên và các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác thanh niên. Năm 2013, Đoàn thanh niên đã tích cực đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và nhiều văn bản dự thảo khác. Tỉnh Đoàn thanh niên phối hợp với tổ chức Childfund tổ chức diễn đàn góp ý "*Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005*" thảo luận theo 06 nhóm chủ đề về sự tham gia của thanh niên trong các lĩnh vực: giáo dục, học tập; lao động việc làm; chăm sóc sức khỏe; văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí; tiếp cận thông tin và lĩnh vực thanh niên trong tham gia xây dựng và phản biện luật và chính sách liên quan trực tiếp đến thanh niên. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn thanh niên tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng đến năm 2020.

10. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25

- **Nhóm chỉ tiêu 1:** Trong quý IV/2008, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết đến 100% cán bộ Đoàn và đoàn viên, thực hiện phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên; 100% Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Kết quả thực hiện: đạt 100%.

- **Nhóm chỉ tiêu 2:** Đến năm 2012, phần đầu 80% đoàn viên được học tập chương trình lý luận chính trị của Đoàn; 60% thanh niên tham gia vào các hình thức sinh hoạt, giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng; thu hút 100% thanh thiếu nhi khỏi trường học, 80% thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư tham gia chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam*”.

Kết quả thực hiện: đạt 100%.

- **Nhóm chỉ tiêu 3:** Phần đầu 100% thanh niên học sinh Trung học phổ thông được giáo dục, hướng nghiệp; trên 60% thanh niên được tư vấn nghề nghiệp; 20% lao động là thanh niên được đào tạo nghề nghiệp; mỗi năm có trên 1.000 hộ gia đình trẻ và thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất; tư vấn và giới thiệu trên 300 thanh niên đi xuất khẩu lao động hàng năm.

Kết quả thực hiện: đạt 80 %.

- **Nhóm chỉ tiêu 4:** Tập trung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp. Phần đầu hàng năm 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội để đến năm 2010, bảo đảm đủ số lượng cán bộ Đoàn chuyên trách theo quy định, đạt ít nhất 70% cán bộ Đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên; 80% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, huyện, thành phố có trình độ chuyên môn Đại học và lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Kết quả thực hiện: Đến năm 2010 chưa đạt. Đến năm 2017 đạt.

- **Nhóm chỉ tiêu 5:** Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; phát triển các mô hình tập hợp thanh niên, thu hẹp cơ sở yếu kém, tăng tỉ lệ thanh niên vào Đoàn, Hội trên 60 %.

Kết quả thực hiện: đạt 59,2 % (tỉ lệ thanh niên vào Đoàn, Hội (không đạt chỉ tiêu đề ra)

- **Nhóm chỉ tiêu 6:** Phần đầu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên.

Kết quả thực hiện: đạt 63%.

- **Nhóm chỉ tiêu 7:** Trong quý I năm 2009, tham mưu thành lập Hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh.

Kết quả thực hiện: Năm 2011, tỉnh đã thành lập phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ; tuy nhiên hiện nay đã sáp nhập vào phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá chung

* Ưu điểm:

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên phát huy được truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo trong học tập, lao động, công tác; nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội các cấp không ngừng được đổi mới, đa dạng và nâng cao chất lượng; các phong trào hành động của Đoàn được triển khai thực hiện có hiệu quả... Nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về công tác thanh niên từng bước được nâng lên; đời sống của ĐVTN ngày càng được cải thiện đáng kể; vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, Hội, Đội từng bước được phát huy. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội và các ngành quan tâm chăm lo tốt hơn đến thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.

* Hạn chế:

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức công tác lãnh, chỉ đạo đối với công tác thanh niên; kế hoạch chỉ đạo còn chung chung, chưa có nhiều giải pháp thiết thực.

- Công tác tham mưu của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết còn hạn chế nhất là công tác tham mưu về chế độ, chính sách có liên quan đến thanh niên.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ ở một số nơi chưa thực sự được coi trọng.

- Công tác tuyên truyền giáo dục đã được quan tâm đẩy mạnh nhưng hiệu quả còn nhiều hạn chế, vẫn còn một bộ phận thanh niên sa sút về đạo đức, lối sống, sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

- Tỷ lệ thanh niên được tập hợp vào tổ chức Đoàn - Hội còn thấp. Tại một số cơ sở, chất lượng sinh hoạt Đoàn - Hội còn yếu; một số phong trào hoạt động còn mang tính hình thức, chưa biết cụ thể hóa gắn với thế mạnh, đặc thù của từng địa phương, đơn vị, nên hiệu quả chưa cao.

- Công tác chăm lo nhu cầu giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên chưa đáp ứng nhu cầu hiện nay.

2. Nguyên nhân:

* Nguyên nhân của ưu điểm:

- Nội dung Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy đã đưa ra những nội dung, giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương và tình hình thực tế của thanh niên.

- Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh là xây dựng Đảng, chính quyền trước một bước.

- Các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, tạo điều kiện đối với công tác thanh niên.

- Đội ngũ cán bộ Đoàn có trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công tác thanh niên.

** Nguyên nhân của hạn chế:*

- Công tác thanh niên ở một số nơi chưa nhận được sự quan tâm đúng mức và thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền.

- Vai trò tham mưu, đề xuất của tổ chức đoàn với cấp ủy nhất là ở cơ sở còn yếu, chưa chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để giải quyết những vấn đề mới đặt ra cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cũng như nhu cầu nguyện vọng của thanh niên tại địa phương. Trình độ, năng lực của một số ít cán bộ Đoàn ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình cảm của thanh niên đôi lúc chưa kịp thời.

- Kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ công tác thanh niên và hoạt động đoàn thanh niên các cấp nhất là cấp cơ sở, chưa đáp ứng yêu cầu công tác. Nhiều địa phương còn thiếu nhà văn hóa, không có điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.

- Mật độ dân trí của tỉnh chưa đồng đều; địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa... nên việc hình thành các tổ chức Đoàn ở thôn xóm và duy trì hoạt động, sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Tại khu vực nông thôn, đoàn viên thanh niên thường xuyên đi làm ăn xa, không ổn định, gây khó khăn trong việc tập hợp, quản lý thanh niên.

- Phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng phát triển sâu rộng và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tuy nhiên, ở một số đơn vị chưa biết phát huy thế mạnh và lòng nhiệt huyết của thanh niên, do cán bộ Đoàn chưa sáng tạo (nội dung, hình thức), nên khi tổ chức gây nhàm chán cho thanh niên. Một số đơn vị phát động phong trào thì mạnh mẽ, nhưng khi tổ chức thực hiện thì hình thức, không hiệu quả.

3. Bài học kinh nghiệm

- Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền đổi mới phương thức lãnh chỉ đạo phong trào thanh niên và các hoạt động của Đoàn; phải có nội dung, chương trình hành động cụ thể, giải pháp phù hợp với từng địa phương, cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh niên; chỉ đạo kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên chú ý công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, tin tưởng sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ trẻ vào các vị trí của Đảng, chính quyền.

- Chủ động nắm bắt kịp thời tình hình thanh niên, định hướng giá trị và tư tưởng cho thanh niên; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, hỗ trợ thanh thiếu nhi trong học tập, lao động, tự khẳng định và phát triển tài năng; các hoạt động của Đoàn – Hội phải thiết thực, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức, cán bộ Đoàn, Hội, Đội; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng, nâng cao chất lượng đoàn kết, tập hợp thanh niên.

- Phải xây dựng được cơ chế, chính sách bồi dưỡng và phát huy thanh niên; tăng cường đầu tư cho các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa thanh thiếu nhi cấp huyện và cơ sở; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện và phát triển; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời đánh giá, tổng kết thực tiễn, động viên, biểu dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thanh niên.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội trên cơ sở Đoàn thanh niên làm nòng cốt, phải chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, phối hợp, lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án kinh tế - xã hội

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẪM TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW TRONG THỜI GIAN TỚI

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THANH NIÊN TRONG THỜI GIAN TỚI

Hiện nay tỉnh Cao Bằng có 130.108 thanh niên trong độ tuổi 15 – 30 chiếm 29,2% dân số toàn tỉnh. Trước bối cảnh tình hình chung của cả nước và của tỉnh, dự báo trong những năm tới, phần lớn thanh niên vẫn ý thức rõ trách nhiệm đối với quê hương, đất nước; tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ngày càng năng động, sáng tạo, có tư duy kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, học hỏi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đóng góp tích cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, tinh thần xung kích tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của thanh niên tiếp tục được khơi dậy và phát huy. Trình độ học vấn, năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên được nâng cao và chủ động hơn, dân chủ trong đời sống xã hội được mở rộng, nhiều đòi hỏi mới chính đáng của thanh niên trong đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe thể chất, tham gia quản lý xã hội không ngừng tăng lên.

Tuy nhiên, tác động của mặt trái kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế khiến thanh niên đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Dự báo một bộ phận thanh niên có xu hướng sống thiếu lý tưởng, bản lĩnh chính trị, thiếu ý thức học tập; rèn luyện kỹ năng để tham gia công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa; số lượng thanh niên vi phạm pháp luật, mắc vào các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng do tình trạng thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm, đời sống văn hóa, tinh thần của thanh niên chưa được đáp ứng đầy đủ, đặc biệt ở nông thôn vùng sâu, vùng xa.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25, Kết luận 80 và Chương trình hành động số 42 – CTr/TU ngày 14/10/2008 của

Tỉnh ủy Cao Bằng trong các cấp bộ Đoàn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đầy mạnh CNH- HĐH đất nước.

2. Tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt Quy chế cán bộ Đoàn.

3. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh niên; tham mưu phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 – 2020.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu nhi; tăng cường tổ chức các phong trào hoạt động thiết thực, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của ĐVTN và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án do Trung ương Đoàn và Tỉnh đầu tư; chủ động phối hợp, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho ĐVTN tham gia đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

6. Thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội vững mạnh. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong khối trường học, công chức, viên chức; chú trọng phát triển trong khối thanh niên nông thôn, doanh nghiệp; quan tâm xây dựng các mô hình sinh hoạt điểm trên các địa bàn.

7. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác kiểm tra, giám sát; tổng kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

8. Tăng cường xã hội hóa, tích cực khai thác các nguồn lực để tổ chức các hoạt động của Đoàn; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, góp phần tạo cơ chế, nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Trân trọng đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo các bộ, ban, ngành liên quan phối hợp đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án về công tác thanh niên theo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 25.

- Đề nghị Trung ương Đoàn quan tâm, kết nối các nguồn lực và ưu tiên các dự án đầu tư cho tỉnh để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh thiếu nhi.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng./.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN CAO BẰNG

Phu lục số 5: Các văn bản ban hành liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên của Đảng và chính quyền các cấp

Stt	Số, ký hiệu	Ngày tháng, năm ban hành	Tên văn bản, trích dẫn các nội dung có liên quan
1	42 – CTr/TU	ngày 14/10/2008	Chương trình hành động của Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020
2	19- KH/VHXH	Ngày 19/2/2009	Kế hoạch của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh về khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên
3	491/ VP - TH	Ngày 16/6/2009	Công văn của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng làng thanh niên lập nghiệp
4	2181/ UB - VX	Ngày 12/10/2009	Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ về công tác thanh niên
5	2872/QĐ-UB	Ngày 30/11/2009	Quyết định của UBND tỉnh về việc thu hồi đất đai để xây dựng công trình trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Cao Bằng
6	245- BC/TU	Ngày 05/5/2010	Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện NQ số 25-NQ/TW của BCT và chương trình hành động số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH gđ 2008 – 2010, tầm nhìn 2020
7	900/UBND-VX	Ngày 18/5/2010	Công văn về việc chuẩn bị kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên.
8	30- KH/TU	Ngày 20/5/2011	Kế hoạch về việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU

9	480/SNV-CTTN	Ngày 4/5/2012	Công văn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung cơ bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2012.
	795/QĐ- UBND	Ngày 20/6/2012	Quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 – 2020
10	715/QĐ-UBND	Ngày 8/6/2012	Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
11	122-KH/TU	Ngày 6/3/2013	Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
12	256/KH-UBND	Ngày 31/1/2013	Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực UBND tỉnh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực tại tỉnh Cao Bằng
13	133-KH/TU	Ngày 28/3/2013	Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
14	142/QĐ-UBND	Ngày 31/1/2013	QĐ ban hành KH thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” gđ 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

15	205-BC/TU	Ngày 16/5/2013	Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa”
16	584/UBND-NC	Ngày 19/3/2013	Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực QLNN về thanh niên năm 2013.
17	3292/UBND-NC	Ngày 12/11/2013	Công văn về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực QLNN về thanh niên năm 2014
			Công văn về việc chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Kết
18	937-CV/TU	Ngày 10/3/2014	luận 80 -KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện NQ số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
19	929/KH-UBND	Ngày 16/4/2014	Kế hoạch thực hiện NQ số 45/NQ-CP của Chính phủ ban hành CTHĐ thực hiện NQ Hội nghị BCH TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH của tỉnh Cao Bằng đến năm 2020
20	2437/UBND-NC	Ngày 29/8/2014	Công văn về việc tự kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2014
21	1698/BC-UBND	Ngày 17/01/2015	Báo cáo kết quả thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, GD pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho TTN” trên địa bàn tỉnh CB năm 2014
22	329/KH-BCĐ	Ngày 04/3/2015	Kế hoạch tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên năm 2015

23	36-KH/DV	Ngày 13/3/2015	Kế hoạch kiểm tra việc triển khai hoạt động TTN năm 2015
24			
25	834/QĐ - UBND	6/24/2015	Quyết định v/v kiện toàn Ban chỉ đạo tháng thanh niên và hoạt động hè tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2015
26	1801/UBND-NC	Ngày 07/7/2015	Công văn về việc tổng kết 5 năm Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015
27	2301/BC-UBND ngày 24/8/2015:	Ngày 24/8/2015	Báo cáo tổng kết kết 5 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015
28	3260/KH-UBND	11/12/2015	3260/KH-UBND ngày 12/11/2015: KH triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gđ 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
29	209/KH-UBND	Ngày 02/02/2016	Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030
30	427-QĐ/TU	Ngày 03/06/2016	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020
31	70-KH/TU	Ngày 12/9/2016	Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện KL số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện NQ số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

32	115- TB/TU	Ngày 11/10/2016	Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn
33	133-BC/TU	Ngày 01/12/2016	ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện NQ số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
34	284 - KH/UBND	Ngày 10/2/2017	Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017
35	464 - KH/UBND	Ngày 7/3/2018	Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018